



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
การจัดการศึกษาวิชาการฝึกงาน สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ  
ระหว่าง

ชื่อหน่วยงาน บริษัท สหชัย แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  
กับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนการหาดใหญ่  
วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๖๐

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท สหชัย แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓  
ซอยบุญราช ๒ ถนนเฉลิมวชิรศ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ ระหว่าง

ชื่อหน่วยงาน บริษัท สหชัย แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย นางอรุณา อูยะพัฒน์  
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ซึ่งต่อไปนี้เป็นบันทึกข้อตกลงเรียกว่า “สถานประกอบการ” ฝ่ายหนึ่งกับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนการหาดใหญ่ โดยว่าที่ร้อยตรีจรินทร์ ธรรมรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนการหาดใหญ่ หน่วยงานตั้งอยู่เลขที่ ๔ ซอย ๕ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา โดยมีความเห็นสอดคล้อง และตกลงทำสัญญาในการจัดการศึกษาวิชาการฝึกงานร่วมกัน เพื่อ  
พัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยให้เกิดเจตคติที่ดีในการประกอบสัมมาอาชีพในภาคหน้า อีกทั้งสามารถนำ  
ความรู้ ความสามารถ ไปใช้ในการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาทั้งสองฝ่ายจึงจัดทำบันทึกข้อตกลง  
ความร่วมมือ มีรายละเอียดดังนี้

๑. วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนการหาดใหญ่เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในการส่งนักเรียนระดับ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
(ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เข้าฝึกงานในสถานประกอบการของท่านตาม  
จำนวนที่ท่านระบุในแบบสำรวจความต้องการรับนักเรียน นักศึกษา

๒. สถานประกอบการมอบหมายหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๑ ท่าน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ครูฝึก”  
ทำหน้าที่ปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติงาน สอดส่องดูแลการปฏิบัติงาน ความเป็นระเบียบ และ  
ความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา สามารถให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือนตามความเหมาะสม เพื่อให้  
เป็นไปตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ ตลอดระยะเวลาที่นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน

๓. การมอบหมายภาระงานในการฝึกงานของนักเรียน และนักศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาน  
ประกอบการ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับสาขาวิชาของนักเรียน และนักศึกษาในแต่ละระดับใน  
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มุ่งเน้นทักษะความชำนาญ และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.) เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้